



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ นว 52006/ 69

วันที่ - 8 มิ.ย. 2566

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มียุ่งายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชุด

1. จ้างเหมาผลิตสโปตประชาสัมพันธ์และจ้างเหมาจัดทำสำเนาสโปตฯ จำนวน 2 รายการ
2. จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรค จำนวน 1 รายการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนครนครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


(นางกัลยา สังคหัตถากร)

รก.ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสพตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้างเหมาจัดทำสำเนาสพตความรู้ จำนวน ๒ รายการ (ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีโครงการ จ้างเหมาผลิตสพตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้างเหมาจัดทำสำเนาสพตความรู้ จำนวน ๒ รายการ (ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผลิตสพตประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจ้างเหมาจัดทำสำเนาสพตความรู้ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์รุ่งเรือง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๕.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พค. ๒๕๖๖

(นายวรวิทย์ ตันวิสุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรค จำนวน ๑ รายการ (ตามโครงการ
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มีศูนย์กลางเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการ จ้างเหมารถ
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรค จำนวน ๑ รายการ (ตามโครงการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อที่มี
ศูนย์กลางเป็นพาหะนำโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

รถประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรค จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์รุ่งเรือง โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นายวรุฒิ ตันวิสุทธิ)

รองนายกเทศมนตรี

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์